

SỞ NÔNG NGHIỆP  
VÀ PTNT TỈNH YÊN BÁI  
CHI CỤC KIỂM LÂM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 3 /KH-CCKL

Yên Bái, ngày 1 tháng 01 năm 2023

## **KẾ HOẠCH** **Thực hiện chuyển đổi số năm 2023 của Chi cục Kiểm lâm**

Thực hiện Công văn số 81/SNN-VP ngày 13/01/2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc xây dựng Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số của đơn vị. Chi cục Kiểm lâm ban hành Kế hoạch thực hiện chuyển đổi số năm 2023, cụ thể như sau:

### **I. Mục đích, yêu cầu**

1. Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của công chức và người lao động về tầm quan trọng của việc chuyển đổi số trong giai đoạn phát triển mới của đất nước là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị.
2. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT nhằm phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng, đặt trọng tâm vào Chuyển đổi số trong toàn ngành góp phần xây dựng hệ thống CNTT hiện đại, chất lượng, công bằng, hiệu quả.
3. Nâng cao chất lượng hoạt động, hiệu quả hoạt động Trang Thông tin điện tử; cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 theo quy định. Nâng cao hiệu quả sử dụng trên phần mềm dùng chung của Tỉnh... Đối với phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc tăng cường gửi, nhận văn bản điện tử, chuyển lãnh đạo ký số... Ứng dụng chữ ký số của 100% lãnh đạo dần tiến tới các công chức chuyên môn.
4. Xây dựng, phát triển các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, phần mềm chuyên ngành phục vụ cho hoạt động nghiệp vụ, bảo đảm triển khai đồng bộ với việc phát triển các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh, cơ sở dữ liệu quốc gia. Tích cực ứng dụng CNTT vào công tác chuyên môn và chuyển đổi số trong cơ quan.
5. Đảm bảo an toàn, an ninh thông tin: Đầu tư về trang thiết bị, dịch vụ CNTT và nguồn nhân lực bảo đảm an toàn, an ninh thông tin theo quy định cho các hệ thống thông tin như mạng LAN, các cơ sở dữ liệu dùng chung, cơ sở dữ liệu chuyên ngành của bộ phận chuyên môn. Hướng dẫn cán bộ, công chức thực hiện nghiêm các quy định về bảo mật thông tin trong quản lý nhà nước, an toàn thông tin mạng của các hệ thống quản lý. Triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn thông tin theo hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông. Tích cực tham gia lớp tập huấn nghiệp vụ của Sở Thông tin tổ chức thực hiện.

## II. Mục tiêu cụ thể của Kế hoạch

100% hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng; 100% hoạt động quản lý nhà nước của cơ quan, đơn vị sử dụng văn bản điện tử có chữ ký số chuyên dùng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước).

100% công chức sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ thay thế cho các hòm thư điện tử công cộng.

100% tỷ lệ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền, phạm vi, lĩnh vực của đơn vị đủ điều kiện được cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Phần đầu tỷ lệ TTHC (được cung cấp DVCTT) có phát sinh hồ sơ trực tuyến và tỷ lệ hồ sơ phát sinh trực tuyến đạt theo yêu cầu.

100% công chức thuộc đơn vị đăng ký tài khoản dịch vụ công quốc gia.

Số hóa kết quả giải quyết TTHC thuộc lĩnh vực tham mưu, phụ trách còn hiệu lực đạt 100%.

Thực hiện đăng tin, bài, tuyên truyền, triển khai về chuyển đổi số của ngành.

Bảo đảm an toàn thông tin, 100% máy tính của công chức được cài phần mềm diệt virus bản quyền.

Cử công chức tham gia các lớp tập huấn về chuyển đổi số do cấp trên tổ chức.

## III. Nhiệm vụ và giải pháp

***Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên***

Tăng cường phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Kế hoạch của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Tăng cường vai trò của người đứng đầu đơn vị, chủ động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chuyển đổi số gắn với chức năng, nhiệm vụ được giao.

Triển khai thực hiện tốt công tác phổ biến, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về bản chất, nội dung, tầm quan trọng của chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số đến toàn thể công chức, người lao động trong đơn vị; tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng công cuộc chuyển đổi số, đặc biệt là lĩnh vực nông nghiệp và PTNT trên địa bàn tỉnh.

***Đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực***

Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức cho đội ngũ công chức về chuyển đổi số; cử công chức phụ trách công nghệ thông tin của đơn vị tham gia đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu khi cấp trên triển khai để có đủ kiến thức, kỹ năng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

### ***Nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng số, nền tảng số***

Sử dụng có hiệu quả nguồn vốn khi được giao để triển khai nhiệm vụ về chuyển đổi số, phát triển hạ tầng số, nền tảng số (nếu có).

Phối hợp với Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT, VNPT tỉnh Yên Bái khi triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

### ***Phát triển chính quyền số***

Chú trọng công tác chuẩn hóa dữ liệu số, liên thông cơ sở dữ liệu, thực hiện số hóa hồ sơ, lưu trữ hồ sơ điện tử theo quy định; tăng cường sử dụng chữ ký số trong công tác chỉ đạo điều hành, giao dịch điện tử,...

### ***Phát triển kinh tế số nông nghiệp***

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, gắn nhiệm vụ chuyển đổi số trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao.

### ***Bảo đảm an toàn, an ninh mạng***

Tuyên truyền nâng cao nhận thức kỹ năng phòng, tránh nguy cơ mất an toàn, an ninh mạng cho công chức; Thường xuyên kiểm tra, rà quét mã độc, phòng chống các hoạt động tấn công, thâm nhập vào các hệ thống thông tin quản lý, điều hành.

Tiếp tục hiện đại hóa hạ tầng Công nghệ thông tin của ngành; đầu tư, nâng cấp, thay thế các trang thiết bị CNTT, thiết bị mạng đã lạc hậu, xuống cấp không đáp ứng được yêu cầu.

## **IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

1. Giao Phòng Hành chính - Tổng hợp theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; định kỳ tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện; kiến nghị, đề xuất các biện pháp cần thiết đảm bảo Kế hoạch được thực hiện đồng bộ và hiệu quả.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện chuyển đổi số năm 2023. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, có khó khăn, vướng mắc, phát sinh, các phòng, đơn vị kịp thời báo cáo về Chi cục để xem xét, điều chỉnh cho phù hợp./.

#### ***Nơi nhận:***

- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- Các Đ/c Lãnh đạo Chi cục;
- Các phòng, đơn vị thuộc Chi cục;
- Lưu: VT.



**Kiều Tư Giang**